

## TRANG TRỌNG VÀ VUI TƯƠI, PHẤN KHỞI TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024 TẠI TRƯỜNG THPT KIM SƠN A

Hòa trong không khí tung bừng của ngày hội “*Toàn dân đưa trẻ đến trường*”, sáng 5/9/2023, trường THPT Kim Sơn A đã tổ chức thành công lễ Khai giảng năm học mới - năm học 2023-2024.

Dự lễ khai giảng có đầy đủ 1404 em học sinh của 33 lớp, hơn 84 giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và đại diện hội cha mẹ học sinh của trường. Đặc biệt vinh dự và tự hào khi trong buổi lễ Khai giảng năm nay của trường THPT Kim Sơn A còn có sự hiện diện của đồng chí Bùi Xuân Diệu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kim Sơn và các đồng chí đại diện các phòng, ban của huyện... Sự hiện diện của các vị khách quý đã đem đến niềm động viên to lớn cho nhà trường trong ngày chào đón năm học mới này.



Mở đầu lễ Khai giảng là phần diễu hành đón học sinh lớp 10 đầy cảm xúc. 470 em đã xuất sắc vượt qua kì thi tuyển sinh đầy cam go để trở thành học sinh của mái trường Kim Sơn A giàu truyền thống. Vì vậy, các thầy cô giáo và các anh chị học sinh khối 11, 12 đã đón các em bằng tất cả niềm trân trọng và niềm tin vào thế hệ sẽ nối tiếp truyền thống vẻ vang của nhà trường.



Tại lễ khai giảng, cô giáo Lê Thị Lan Anh - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đọc Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, cùng các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới. Lá thư của Chủ tịch nước đã khơi dậy niềm tin, hy vọng và quyết tâm cho năm học 2023 – 2024.



Thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường, thầy giáo Vũ Đắc Toàn – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn khai giảng năm học mới. Trong diễn văn, thầy đã nhấn mạnh về quá trình hơn 60 năm trường thành với những kết quả đáng tự hào của nhà trường trên mọi mặt...Thầy cũng quán triệt việc thực hiện Chỉ thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh và của ngành về nhiệm vụ năm học 2023-2024. Đặc biệt, thầy cũng nhấn gửi những lời khuyên chân thành dành cho các em học sinh về sự cố gắng, về cách sử dụng thời gian hiệu quả...Cuối cùng, thầy tuyên bố năm học mới - năm học 2023-2024 bắt đầu.



Cũng trong lễ Khai giảng trang trọng này, Chương trình học bổng XP dành những suất học bổng cho những em học sinh vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập nhằm cổ vũ tinh thần thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong năm học 2023-2024.



Sau khi phần “Lễ” đầy trang trọng kết thúc, phần “Hội” của ngày Khai trường tiếp tục diễn ra với những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em học sinh tài năng của trường biểu diễn. Các tiết mục văn nghệ không chỉ để chúc mừng thành công của lễ Khai giảng mà còn tạo tâm

thể hào hứng, phấn khởi và tinh thần đoàn kết cho học sinh toàn trường trước thềm năm học mới.



Chương trình Khai giảng kết thúc trong niềm hân hoan chung của thầy và trò trường THPT Kim Sơn A. Động lực trong tâm trí của tất cả mọi người là niềm hy vọng, niềm tin vào những thành công tiếp nối của thầy và trò nhà trường trong năm học 2023-2024 này.

**Bài và ảnh:** Đinh Thị Nam

Nguyễn Anh Quyền